
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2565  ครั้งที่ 2 
วันที่   22  สิงหาคม  2565    เวลา   10.00   น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
………………………..…. 

 
 

ผู้มาประชุม 
 
  1.  นายสมศักดิ์    แจ่มเรือน  ประธานสภา อบต. 
  2.  นายพานิชย์  ประเสริฐ         รองประธานสภาอบต.  

3.  นายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 
4.  นายบรรพต  ชัยสิทธิ์   สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

  5.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5  
6.  นายสุทธิศักดิ์  เนียนพลกรัง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 
7.นางชุติมา  บัวแก้ว   สมาชิกสภา อบต. ม. 7   

 8. นางวารี  สุขประจบ      สมาชิกสภา อบต. ม. 8 
9. นายบุญยัง  เกยพุทรา  สมาชิกสภา อบต. ม. 9  
10. นางสาวยุภา  บุญจันทร์        สมาชิกสภา อบต. ม. 10  
11. นายอธิวัฒน์  งานสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 12 
12. นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13  

  13. นายประวัติ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14  
  1 4. นางสาวรัตติญาพร หล่ าจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15  
  15. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภาอบต.หนองหญ้าขาว 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายวัชรา  คึงจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 4ลาประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางเอมอร    มะโนมั่น   นายก อบต. หนองหญ้าขาว 
 2.  นายพิชิต  เจ๊กจันทึก  รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว 
 3.  นายสมหมาย  โพธิ์นอก   รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว  
 4.  นายสดุดี  ศรีสุวรรณ์  เลขานุการนายก อบต.หนองหญ้าขาว  

5.  นายวงศ์วริศ  เหลืองภิรมย์  รองปลัด อบต.หนองหญ้าขาว 
  6.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผู้อ านวยการกองช่าง  

7. นายนพนคร    ศิริสวัสดิ์   หัวหน้าส านักปลัด 
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    ผู้เข้าประชุม     จ านวน   15 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน    1  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  7  คน 

     
เริ่มประชุม เวลา     10.00    น.  
 

 โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวกราบเรียนท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่เคารพ บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบ
องค์ประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ 
 

ประธานสภาอบต. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ประจ าปี  2565 ครั้งที่  2   ผมขอเข้าระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วันนี้ผมขอแนะน าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ย้ายมาใหม่  คือ  นายณัฎฐพงษ์ 
เขตเตียนจันทึก  นักวิชาการศึกษา  ครับ 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระที่ 2เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที1่5 สิงหาคม  2565 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าหรือข้อความที่ได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ    
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที1่5  สิงหาคม  2565 
 (เห็นชอบ  13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1เสียง) 
 

ประธานสภาอบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
สมาชิกท่านใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา   ขอได้โปรดยกมือครับ    
ถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
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ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566  วาระที่ 
2 ขั้นแปรญัตติ  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความเห็นต่อที่ประชุม 

นายวศัณย์  เฟ้ืองสูง
เนินประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2565  วันที่ 15 สิงหาคม 2565  ไปแล้วนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า
ขาวได้เสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  ท่าน  โดยกระผมนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ แก้ไขข้อบกพร่อง  หรือ เสนอค าแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2566  ไปแล้วนั้นปรากฏว่าในระยะเวลาดังกล่าว  ไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติ  หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวท่านใด  น าเสนอค าแปรญัตติเพื่อแก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 แต่อย่างใด 
       ดงันัน้จงึมตเิป็นเอกฉันท์  ให้คงร่างเดมิไว้โดยไม่มีการแก้ไขหรอืเพ่ิมเติมแตอ่ยา่งใด   

ประธานสภาอบต. เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ  ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบด้วยร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าขาว   

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 (เห็นชอบ  13  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1เสียง) 
 

ประธานสภาอบต. 4.2การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  วาระที่  3  ขั้นลงมต ิ
ในวาระท่ี  3  นี้  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  โดยผ่านความเห็นชอบในวาระท่ี  2  
เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาลงมติเห็นชอบในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ
เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 (เห็นชอบ  13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1เสียง) 
 

ประธานสภา อบต.  4.3  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ (2รายการ) 
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นางเอมอร  มะโนมั่น 
นายก อบต. 

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ (2รายการ) 
รายการ 

ที ่
ข้อความเดิม 

 
ขอเปลี่ยนเป็น   

1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา) 

หมวดค่าครุภัณฑ ์
3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(2) โต๊ะท างาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 
ตัวๆ ละ 15,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะท างานเหล็ก 
ชนิด 7 ลิ้นชัก หน้า PVC มุนมนขอบ 
PVC กันกระแทก มีที่พักเท้า ขนาด
ความกว้าง X ลึก X สูง ไม่น้อยกว่า 
180 X 85 X 75 ซม. พร้อมกระจก 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา) 

หมวดค่าครุภัณฑ ์
3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(2) โต๊ะท างาน ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะท างานเหล็ก 
ชนิด 7 ลิ้นชัก หน้า PVC มุนมนขอบ 
PVC กันกระแทก มีที่พักเท้า ขนาด
ความกว้าง X ลึก X สูง ไม่น้อยกว่า 
150 X 75 X 75 ซม. พร้อมกระจก 

2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา) 

หมวดค่าครุภัณฑ ์
3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(3) เก้าอี้ส านักงาน ตั้งไว้ 39,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 6,500 บาท 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้เป็นเก้าอ้ีส านักงาน
บุหนัง แขนเก้าอ้ีเหล็กดัดชุบโครเมียม 
แกนปรับระดับสูง – ต่ าได้ ขา
อลูมิเนียมขัดเงา ขนาดไม่น้อยกว่า 
60 X 70 X 110 – 120 ซม.  
(กว้างXลึกxสูง) 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา) 

หมวดค่าครุภัณฑ ์
3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(3) เก้าอี้ส านักงาน ตั้งไว้ 39,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 6,500 บาท 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้เป็นเก้าอ้ีส านักงาน
บุหนัง แขนเก้าอ้ีเหล็กดัดชุบโครเมียม 
แกนปรับระดับสูง – ต่ าได้ ขา
อลูมิเนียมขัดเงา ขนาดไม่น้อยกว่า  
60 X 50 X 90 – 105ซม.  
(กว้างXลึกxสูง) 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย      
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
(เห็นชอบ  13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4.4   
ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ  2565 หมวดค่าครุภัณฑ ์ ขอเชิญท่านนายก ฯ  ครับ 

นางเอมอร  มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

รายการ 
ที ่

รายการโอนลด การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

1 แผนงานการศึกษา 
3.1.1  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
(4) เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้  126,000   
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  
แบบแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า  13,000  
บีทียู  จ านวน  6  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ  21,000   บาท   

ขอโอนลด  70,900   บาท 
คงเหลือ   55,100   บาท 

 
(โอนเข้ารายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงิน
ส ารองจ่าย) 

แผนงานการศึกษา 
3.1.1  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
(4) เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้  55,100   
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง  ดังนี้ 
1)  ขนาดไม่ต่ ากว่า  12,000  บีทียู  
จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  
16,800   บาท 
2)  ขนาดไม่ต่ ากว่า  18,000  บีทียู  
จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  
21,500   บาท  คุณสมบัติ  ราคาที่
ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้ง
ชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกันมี
ความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)  
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย      
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
(เห็นชอบ  13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ  
สมาชิกท่านใดมีข้อปรึกษาหารือหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือ ขอเชิญ นายพิชาติ  จงชิดกลาง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5  ครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
หลังจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566  ผ่านการเห็นชอบจากสภาแล้ว  ผมหวัง
ว่างบประมาณทุกบาทจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนของเรา และอยากให้ทางอบต. ออกไป
ส ารวจถนนในหมู่บ้านด้วย  เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกบ่อยท าให้เกิดถนนช ารุดเสียหายครับ 

นายวศัณย์  เฟ้ืองสูง
เนินสมาชิก อบต. หมู่ที่ 
13 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายวศัณย์     
เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13  ขอให้ท าโครงการเกรดเกลี่ยถนนสายบ้านโศกรวกถึง 
บ้านคลองดินด า เพื่อไม่ให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  

นายธนกร  วีระเทศ 
เลขานุการสภา อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายธนกร วี
ระเทศเลขานุการสภาอบต. เรื่องถนนสายบ้านโศกรวกถึงบ้านคลองดินด า ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหญ้าขาวมีแผนจัดท าเป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยใช้งบประมาณ
จัดสรรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 9,900,000  บาท ครับ 

นายวศัณย์  เฟ้ืองสูง
เนินสมาชิก อบต. หมู่ที่ 
13 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายวศัณย์ 
เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13ขอให้จัดท าโครงการเกรดเกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ก่อนจะได้ไหมครับ  

นายสมบัติ  ละภักดี 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมบัติละ
ภักดี  ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการเกรดเกลี่ยน่าจะจัดได้ไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคมครับ  

นายธนกร  วีระเทศ 
เลขานุการสภา อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรื่องการขึ้น
เงินเดือนของสมาชิกสภา อบต. นั้น ขณะนี้งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าขาวยังไม่ถึง 50 ล้านบาทดังนั้น ในขณะนี้จึงไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้ท่านสมาชิกได้
ครับ แต่ในอนาคตทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวจะมีรายได้ทางอ่ืนเพิ่มขึ้นก็
น่าจะมีโอกาสขึ้นเงินเดือนได้ครับ 

นางเอมอร  มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันขอขอบคุณ
สมาชิกสภาที่ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไปก็
จะเสนอต่อท่านนายอ าเภอสีคิ้วลงนาม  และตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หญ้าขาว   
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ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ครับ   ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มี  
วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาอบต.  ท่านนายกอบต.  ท่านรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  
ผู้อ านวยการกอง   หัวหน้าส่วนราชการ  และข้าราชการทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมประชุม และร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปิดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุม   12.00  น. 

 

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เมื่อวันที่  25สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 

(ลงชื่อ)            วศณัย ์ เฟ้ืองสงูเนนิ           ประธานกรรมการ 
                   (นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13   
     
(ลงชื่อ)            บรรพต  ชัยสิทธิ ์           กรรมการ 
                   (นายบรรพต  ชัยสิทธิ)์   
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 
        
(ลงชื่อ)    พิชาติ  จงชิดกลาง  เลขนุการกรรมการ           
                   (พิชาติ  จงชิดกลาง)  
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
 

 

(ลงชื่อ)            ธนกร  วีระเทศ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายธนกร  วีระเทศ)  
                  เลขานุการสภา อบต. 

    
                 สภา อบต.ได้รับรองแล้ว    เมื่อวันที่  
 

 
(ลงชื่อ)    สมศักดิ์    แจ่มเรือน       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
         (นายสมศักดิ์ แจ่มเรือน) 
 

 


